

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán soát xét phát hành ngày 15/8/2017 của báo cáo tài chính kết thúc ngày 30/6/17

Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD) đã gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ủy ban chứng khoán Nhà Nước Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ của năm tài chính 2017. Công ty giải trình một số các nội dung trong báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét như sau:

1: Chênh lệch 5% lợi nhuận giữa báo cáo công ty lập và báo cáo kiểm toán

Trog kỳ toàn bộ các phát sinh về chi phí lãi vay của nhà máy đã đi vào hoạt động doanh nghiệp hạch toán vào giá vốn theo dõi riêng của dự án đó khi soát xét thì điều chỉnh về chi phí tài chính nên chỉ tiêu giá vốn và chi phí tài chính trong báo cáo công ty lập khác so với báo cáo soát xét. Công ty hạch toán tiền lãi vay của tháng 5 và tháng 6 của dự án nhà máy đã phát điện bị lẫn sang dự án nhà máy chưa phát điện nên chi phí tài chính giảm đi hơn 1 tỷ dẫn đến lợi nhuận giảm đi tương ứng và giảm trên 5% so với báo cáo soát xét.

2. Nguyên nhân lỗ

Trong 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu của doanh nghiệp thấp chủ yếu là doanh thu phát điện của nhà máy thủy điện tắt Ngoãng. Doanh thu thấp các chi phí về khấu hao nhà máy và tiền lãi vay của dự án nhà máy gần như cố định và doanh thu thấp thì không bù đắp được chi phí dẫn đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lỗ.

3. Chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước

Trong 6 tháng đầu năm 2016 doanh thu của doanh nghiệp lớn hơn rất nhiều so với năm nay. Lợi nhuận riêng của nhà máy thủy điện tắt ngoãng không bị lỗ, lợi nhuận của các mặt hàng kinh doanh khác lãi cao. Nhưng trong 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu phát điện thấp, chi phí về khấu hao nhà máy và lãi vay gần như cố định nên lợi nhuận của nhà máy thủy điện tắt ngoãng lỗ. Các chi phí về nguyên vật liệu cũng tăng do giá tăng nên lợi nhuận về hoạt động xây lắp cũng giảm so với cùng kỳ năm trước. Như vậy do doanh thu phát điện năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chi phí khấu hao và lãi vay gần như cố định, chi phí về giá vật liệu cũng tăng dẫn đến lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm trước và giảm trên 10%.

Vậy Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà giải trình với ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi nhận

- như kính gửi
- lưu TCHC, TCK



Đinh Văn Nhân